
Ymgynghori gyda plant a phobl ifanc Ysgol Hafod Lon 

4 Gorffennaf 2014 

Cynhaliodd Bethan Williams (Swyddog Prosiect Plant a Pobl Ifanc) cyfarfod gyda aelodau 

cyngor ysgol fel cynrychiolaeth o blant Ysgol Hafod Lon. Roedd 8 aelod o’r cyngor ysgol yn 

bresenol, 2 o bob dosbarth.  

Cynigodd mynd i Uned Ty Aran ond roedd y staff o’r farn na fydda gwerth o fynd i siarad 

efo'r disbyblion oherwydd eu anghenion gan na fyddant yn deall yr ymgynhori ac efallai yn 

achosi pryder iddynt. 

Dyma cofnodion Bethan o’r cyfarfod gyda plant Ysgol Hafod Lon: 

Sesiwn byr iawn oedd o. Roedd pawb  yn cyflwyno'i hunain a fi oedd yn gofyn cwetiynau 

penodol iddyn nhw gael ymateb. 

Cwestiynau a ofynwyd yn ystod y cyfarfod: 

1. Beth yr oeddynt yn hoffi/ddim yn hoffi am yr ysgol bresennol? 

2. Pa adnoddau y buasent yn hoffi eu gweld yn yr ysgol newydd? 

3.  A oeddynt yn edrych ymlaen i symud ysgol? 

4. Sut yr oeddynt yn teimlo am deithio ymhellach i'r ysgol? 

Canlyniad yr ymgynghori: 

• Mae’r plant yn edrych ymlaen i gael ysgol newydd 

• Maent yn edrych ymlaen i gael lle i chwarae pel droed 

• Eisiau mwy o le i chwarae allan yn enwedig os ydy’r tywydd yn wael 

• Mae’r ‘goals’ sydd ganddynt ar hyn o bryd yn rhydd ac wedi torri 

• Y ‘Feranda’ ddim digon mawr iddynt fynd allan i chwarae 

• Eisiau Astro Turff 

• Mi fydd teithio i’r ysgol yn bell ond dydyn nhw ddim yn meindio 

• Maent yn teithio mewn taxi a bws 

• Neuadd yr ysgol ddim digon mawr 

• Mae pawb yn edrych ymlaen i gael ysgol newydd 

 

 

 


